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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญัที่ 2/2566 
วันพุธที่  26 กรกฎาคม  2566  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นายสมชาย  บูรณะกนก รองนายก อบต. สมชาย    บูรณะกนก 

3 นางนิทรา    กําลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     กําลังหาญ 

๔ นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

5 นายภิรมย์   แก้วปาน รองปลัดอบต. ภิรมย์    แก้วปาน 

6 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองช่าง บรรพจน์ นุชอนงค์ 

7 นางสาวอิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย หัวหน้าสํานักปลัด อิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย 

8 นางสาวศุรจนากร  มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร  มณีอินทร์ 

9 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

10 นายกิตติ ศุภฤกษ์นําชัย นายช่างโยธา กิตติ ศุภฤกษ์นําชัย 

11 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา   อ่อนเถื่อน 

12 นางสาวชมพูนุท ฉิมพาลี คนงาน ชมพูนุท ฉิมพาลี 

13 นางสาววิรชา   สะอาดเอ่ียม คนงาน วิรชา     สะอาดเอ่ียม 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจําที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

                   ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

- 
 

  ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 
1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่  28 เมษายน 2566   
  

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่  28 เมษายน 2566  ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้
แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่  
28 เมษายน 2566 ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
    

  มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จํานวน 8 เสียงรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว งดออก
เสียง 1 เสียง  
 

  ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา/ด าเนินการ 
 

3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 
1/2566   
  

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระ 3.1 นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก 
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ระเบียบวาระที่  3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 มี 4 ส่วน หลักๆ 

ส่วนที่ 1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ในหน้าที่ 1 – 14 ประกอบด้วย 
-  รายละเอียดด้านกายภาพ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล, ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ของ

ตําบลจรเข้ใหญ่, ลักษณะภูมิอากาศ,และลักษณะของดิน 
-  รายละเอียดด้านการเมือง/การปกครอง เขตการปกครองในพ้ืนที่ตําบลจรเข้ใหญ่ทั้ง9 หมู่บ้าน ,

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลจระเข้ใหญ่,รวมถึงรายละเอียดการเลือกตั้ง 
-  รายละเอียดด้านประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร ,ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
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-  รายละเอียดด้านสภาพทางสังคม การศึกษา,สาธารณสุข, อาชญากรรม,ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ์

-  รายระเอียดด้านระบบบริการพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคม ,การไฟฟ้า,การประปา,โทรศัพท์     
ไปรษณยี์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์                                                        

-  รายละเอียดด้านระบบเศรษฐกิจ การเกษตร,การประมง ,การปศุสัตว์,การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม,การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ,แรงงาน 

-  รายละเอียดด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การนับถือศาสนา,ประเพณีและงานประจําปี    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน ,OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

- รายละเ อียดด้านทรัพยากรธรรมชาติ  น้ํ า  ที่ ใช้ ในการ อุปโภค -บริ โภค ,ป่ าไม้ ,ภู เขา 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  รายละเอียดด้านอ่ืนๆ สรุปผลการสํารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจําปี  2564  สรุปผลการสํารวจ 
ข้อมูลพื้นฐานในตําบลจรเข้ใหญ่ ,และการแก้ไขปัญหา 

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาคในหน้าที่ 16 – 51 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความ

เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาต่างๆ  
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
- SDGs : Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
- แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน้าที่ 52 – 59 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลจระเข้ใหญ่ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์รวมถึง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในหน้าที 60 - 72 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ 

-    การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-   การวิเคราะห์ศักยภาพ  
-   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
-   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา 
-   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านผังเมือง 
-   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยี  
-   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  ในส่วนที่ 3 จะเป็นส่วนของโครงการพัฒนาที่จําแนกตาม
ประเภทของโครงการแบ่งออกเป็น 

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ในหน้าที่ 75 - 77 
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาในหน้าที่ 78 – 126 
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สําหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ในหน้าที่ 127 - 128 
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา สําหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ในหน้าที่ 129 – 149 
แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนในหน้าที่ 150 
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แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนในหน้าที่ 
151 - 177  โครงการที่แต่ละหมู่บ้านได้ประชาคมขอให้บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีงบประมาณไม่เกิน
ศักยภาพของ อบต. ก็จะถูกบรรจุไว้ในแบบ ผ. 02/1 นี้แยกตามหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 

แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในหน้าที่ 178 – 192 โครงการพัฒนาต่างๆ รวมถึงโครงการที่แต่ละหมู่บ้านได้ประชาคมขอให้บรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีงบประมาณเกินศักยภาพของ อบต. ก็จะถูกบรรจุไว้ในแบบแบบ ผ.02/2 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ในหน้าที่ 193 – 201 
แบบ ผ.03 บัญชีวัสดุในหน้าที่ 202 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นในหน้าที่   203 - 207 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการในหน้าที่   208 – 216 ประกอบด้วย 
-  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-  แนวทางการดําเนินการอื่น ๆ สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในหน้าที่   216 – 219 ประกอบด้วย 

- วิธีการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  
- การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
- ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4.ข้อเสนอในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตในหน้าที่   219 – 221 ประกอบด้วย 
 - ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 
- ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

รายละเอียดทั้งหมดของโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ก็มีตามที่
ได้กล่าวไว้ทา่นใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ผิดตรงไหนในร่างแผนฯ ฉบับนี้ขอให้ชี้แจงได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญท่านายกชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) – เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบไปนะครับ ก็คือโครงการที่ 
ท่านมาทําแผนกันในวันนั้น เราก็บรรจุไว้ให้ในแผนทุกโครงการที่ท่านเสนอมานะครับ แต่ในส่วนของตรงนี้เราก็ที่ทราบกันอยู่ก็
คือเราก็จะนําในส่วนของโครงการหมู่ต่างๆ เราก็จะไปใส่ภายในข้อบัญญัติปีหน้า ในปีหน้าที่เราจะประชุมกันระหว่างวันที่    
1 – 15 สิงหาคม นี้ ก็คือบางหมู่บ้านก็มีในข้อบัญญัติ บางหมู่บ้านที่มันเกินศักยภาพเราก็จะของบนอกมานะครับ แต่ในส่วน
ของบางหมู่ ยกตัวอย่างเช่นหมู่ 5 จระเข้น้อย คือทําโครงการถนนเชื่อมต่อกับเส้นเดิมที่เสร็จ ไปแล้ว แต่ถ้า ในกรณีที่ว่าเรา  
ของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายปีนี้ ถ้ามัน ไม่สามารถทําได้หรือว่างบไม่ได้ เราก็จะเอางบประมาณของอบต. มาทําให้    
ก็คือทําให้ท่านแน่นอน ในส่วนของโครงการที่มันเป็นหนึ่งปีหนึ่งโครงการของในแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่ในที่อยู่ในแผนนั้น         
คือถ้ามันเป็นงบประมาณของอบจ. หรือเส้นใหญ่อันนี้มันคือเกินศักยภาพเราคง ไม่ทํา แต่ว่าโครงการเล็กๆ ของท่านทําให้ 
แน่นอนในปี 2567 นะครับ ซึ่งก็ใส่ไว้ในแผนไว้แล้ว  

 



๖ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 
1/2566 ขอให้ยกมือด้วยครับ 
   

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 งดออกเสียง 1 เสียง  
 

  3.2 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัด
อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน  (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  เรียนท่านประธานสภา ฯ 
สมาชิก อบต.คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
 

นายกิตติ ศุภฤกษ์น าชัย (นายช่างโยธา)  -  เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต.คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้    
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 จํานวนเงิน 375,000 บาท มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงาน ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3  
ข้อความเดิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่ง

สาธารณูปการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 จํานวนเงิน 375,000 บาท  

เป้าหมาย  
 - ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์           
 - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80 w. Mono/Poly Crystalline 
 - หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สี Cool / Warm white จํานวน 480 หลอด 
 - แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน 36 W. Fluorescent 
 - ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สํารองไฟ 2 วัน 
- โปรแกรมการทํางาน 24 โหมดการทํางาน 12V/24V, Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
 - แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12v/55Ah (Seal Lead) 
 - ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ความสูง 6 เมตร 
 - ฐานเสาไฟ (เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน 0.25x0.25 ม.ฐานล่าง 0.50x0.50 ม.สูง 0.50 ม. 
  หมู่ 3 จํานวน 10 ชุด   
  1. บริเวณบ้านนายดีเหล็ก ทองชาวกรุง  จํานวน 1 ชุด 



๗ 
 

  2. บริเวณบ้านนายวิโรจน์ แดงประเสริฐ  จํานวน 1 ชุด 
  3. บริเวณบ้านนายสมทรง ทรงสมพรชัย  จํานวน 1 ชุด 
  4. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองลําบัว  จํานวน 2 ชุด 
  5. บริเวณท่ีตั้งเครื่องสูบระบายน้ํา   จํานวน 1 ชุด 
  6. บริเวณบ้านนางปัญญา เดชทองคํา  จํานวน 1 ชุด 
  7. บริเวณบ้านนางลิ้นจี่ หงษ์สกุล   จํานวน 1 ชุด 
  8. บริเวณบ้านนายไฉน จันทกิจ   จํานวน 1 ชุด 
  9. บริเวณบ้านนายโปรด แก้วพันธ์   จํานวน 1 ชุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ  375,000  บาท  
ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง  สิ่ง

สาธารณูปการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 วัตถุประสงค์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์  (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 

เป้าหมาย  
 ปริมาณงาน 
 - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๘๐ V./๘๐ W. Monocrystalline 
 - หลอดไฟ แบบ LED ๕๐๕๔ จํานวน ๘๘ ดวง ระดับสี ๖๕๐๐ K Day light 
 - โคมอลูมิเนียม ขนาด ๕๙๐*๒๒๐*๙๐ mm. 
 - ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/ สํารองไฟ ๒ วัน 
 - โปรแกรมการทํางาน ๒๔ โหมดการทํางาน ๑๒V/๒๔V, Auto/Manual ทํางานแบบ PWM  
 – แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนฟอสเฟส ๑๒V/๕๕Ah 
 - ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง 6 ม. 
 - ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน 0.๒๕x๐.๒๕ ม. ฐานล่าง ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. สูง 0.๕๐ ม. 
  หมู่ 3 จํานวน 10 ชุด   
  1. บริเวณบ้านนายดีเหล็ก ทองชาวกรุง  จํานวน 1 ชุด 
  2. บริเวณบ้านนายวิโรจน์ แดงประเสริฐ  จํานวน 1 ชุด 
  3. บริเวณบ้านนายสมทรง ทรงสมพรชัย  จํานวน 1 ชุด 
  4. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองลําบัว  จํานวน 2 ชุด 
  5. บริเวณท่ีตั้งเครื่องสูบระบายน้ํา   จํานวน 1 ชุด 
  6. บริเวณบ้านนางปัญญา เดชทองคํา  จํานวน 1 ชุด 
  7. บริเวณบ้านนางลิ้นจี่ หงษ์สกุล   จํานวน 1 ชุด 
  8. บริเวณบ้านนายไฉน จันทกิจ   จํานวน 1 ชุด 
  9. บริเวณบ้านนายโปรด แก้วพันธ์   จํานวน 1 ชุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ  375,000  บาท  
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) หมู่ 3 งดออกเสียง 1 เสียง 

 



๘ 
 

3.3 เรื่องการพิจารณา ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
 
 
 

นายกิตติ ศุภฤกษ์น าชัย (นายช่างโยธา)  -  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์
(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 
 ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 จํานวนเงิน  375,000  บาท 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงาแสงอาทิตย์) 
หมู่ 8 
   เป้าหมาย         
  ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์           
  - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80 w. Mono/Poly Crystalline 
  - หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สี Cool / Warm white จํานวน 480 หลอด 
  - แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน 36 W. Fluorescent 
  - ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สํารองไฟ 2 วัน 
       - โปรแกรมการทํางาน 24 โหมดการทํางาน 12V/24V, Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
  - แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12v/55Ah (Seal Lead) 
  - ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ความสูง 6 เมตร 
  - ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน 0.25x0.25 ม.ฐานล่าง 0.50x0.50 ม.สูง 0.50 ม. 
  หมู่ 8 จํานวน 10 ชุด 
   1. ริมถนนลาดยางบริเวณหลังบ้านนายวิทยา มาลาวงษ์  จํานวน 1 ชุด 
   2. บริเวณทางเข้าวัดศาลาท่าทราย     จํานวน 2 ชุด 
   3. บริเวณหลังวัดศาลาท่าทราย     จํานวน 1 ชุด 
   4. บริเวณหน้าบ้านนางสมบัติ เอมสมบูรณ์    จํานวน 1 ชุด 
   5. บริเวณหน้าบ้านนางสาลี่ วรรณารุณ    จํานวน 1 ชุด 
   6. บริเวณหลังบ้านนายวิฑูรย์ มหาชน    จํานวน 1 ชุด 
   7. บริเวณบ่อปลาข้างบ้านครูปราการ ศรีแสน   จํานวน 1 ชุด 
   8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย    จํานวน 1 ชุด 
   9. ทางเข้าวัดศาลาท่าทรายบริเวณบ่อกุ้งนายสมศักดิ์ มีโฉมงาม จํานวน 1 ชุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 375,000.00 บาท 
 

 ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์  
  (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 
  เป้าหมาย         
   ปริมาณงาน  
  - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๘๐ V./๘๐ W. Monocrystalline 



๙ 
 

  - หลอดไฟ แบบ LED ๕๐๕๔ จํานวน ๘๘ ดวง ระดับสี ๖๕๐๐ K Day light 
  - โคมอลูมิเนียม ขนาด ๕๙๐*๒๒๐*๙๐ mm. 
  - ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/ สํารองไฟ ๒ วัน 
  - โปรแกรมการทํางาน ๒๔ โหมดการทํางาน ๑๒V/๒๔V, Auto/Manual  
    ทํางานแบบ PWM  
  – แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนฟอสเฟส ๑๒V/๕๕Ah 
  - ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง 6 ม. 
  - ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน 0.๒๕x๐.๒๕ ม. ฐานล่าง ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. สูง 0.๕๐ ม. 
  หมู่ 8 จํานวน 10 ชุด 
   1. ริมถนนลาดยางบริเวณหลังบ้านนายวิทยา มาลาวงษ์  จํานวน 1 ชุด 
   2. บริเวณทางเข้าวัดศาลาท่าทราย     จํานวน 2 ชุด 
   3. บริเวณหลังวัดศาลาท่าทราย     จํานวน 1 ชุด 
   4. บริเวณหน้าบ้านนางสมบัติ เอมสมบูรณ์    จํานวน 1 ชุด 
   5. บริเวณหน้าบ้านนางสาลี่ วรรณารุณ    จํานวน 1 ชุด 
   6. บริเวณหลังบ้านนายวิฑูรย์ มหาชน    จํานวน 1 ชุด 
   7. บริเวณบ่อปลาข้างบ้านครูปราการ ศรีแสน   จํานวน 1 ชุด 
   8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย    จํานวน 1 ชุด 
   9. ทางเข้าวัดศาลาท่าทรายบริเวณบ่อกุ้งนายสมศักดิ์ มีโฉมงาม จํานวน 1 ชุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 375,000.00 บาท 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่า เซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) หมู่ 8 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

ผมขอแจ้งเรื่องศาลาริมทางที่ได้ให้รองนิทรามาเขียนคําร้องไว้ ซึ่งศาลาตรงเยื้อง ๆ บ้านรองสมชาย
ครับ มันชํารุดเสียหายค่อนข้างมาก ขอให้ได้เข้าไปสํารวจให้ด้วยครับ มันกําลังจะพลิกลงมา บากเสาเอียงจะหลุดลง
มา ถ้าลมพัดแรงอาจจะพลิกลงมา เราจะแก้ไขยังไงดีครับ 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) – ผมขอชี้แจงครับ คือในปีนี้ทางหมู่ 4 ได้รับงบประมาณ
จากทางอบต.ค่อนข้างเยอะพอสมควร ผมอยากให้ตรวจสอบว่าศาลานั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ ใคร ซึ่งผมได้สั่ง
ทางกองช่างให้ชะลอไว้ก่อน เพราะหมู่อ่ืนยังไม่ได้ทําโครงการ ถ้าปลายปีมีเงินเหลือจะทําการซ่อมให้ครับ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - เอาแบบนี้ครับท่านนายกไม่ต้องซ่อมอะไรเลย ผมอยาก
ให้ทําตรงปากเสาที่มันจะหลุดก่อนที่มันจะพลิก ทาสีอะไรไม่ต้องทํา เราจะทําอย่างไร  

 



๑๐ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) – อาจจะต้องใช้แรงงาน แต่อย่างที่แจ้งครับ ถ้าปลายปีมี
เงินเหลือเราจะทําการซ่อมแซมให้ครับ อีกเรื่องคือให้ทางหมู่ 2 ไปคุยกับผู้ใหญ่หนู ทางโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
ประสานมาว่าให้ช่วยยกถังประปาออก เพราะว่ามันชํารุด ให้ดูว่าถังประปานั้นป็นงบของอบต.หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็ไม่
สามารถใช้งบของอบต.ได้  

 
 

นางสาวอิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย (หัวหน้าส านักปลัด)  - จะไปถวายเทียนที่วัดลําบัวนะคะ     
นัดพร้อมที่อบต. เวลาประมาณ 8.30 น. เราก็จะมี โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีมาเข้าร่วมกับเรา และก็จะถ่ายรูปก่อนแล้ว 
เราก็จะตั้งขบวนใหม่ที่โรงเรียนวัดลําบัว สําหรับการแต่งกายขอความร่วมมือใส่เสื้อสีเหลือง เพราะว่าเป็นเดือนเกิด 
ของรัชกาลที่ 10 เดี๋ยวช่วงรับประทานอาหารเราจะมผี้าป่าคะมาบอกบุญทุกๆ ท่านนะคะ ขอบคุณค่ะ  
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 
 

ปิดการประชุม เวลา 11.45 น.  
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
          (นางอรุณ ี  ทองชาติ)           
          เลขานุการ สภา อบต. 

 
 

)      (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ)                    
        (นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม)      (นายชนะพันธุ์ สุดใจ)     (นายสมศักดิ์ ทองแย้ม) 
          สมาชิก  อบต. หมูที่ 6   สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  5    สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  7 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           
       (นายสัญญา พละเลิศ)  
                 ประธานสภา  อบต. จรเข้ใหญ่ 
  
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
           
             
 
 
      

 
 



๑๒ 
 

 
       
          
 
 
       
                                                                             
           
  
 
 
             
       
              
 


